

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ‘อำนวยการ ปะติเส’ เผยแนวโน้มนโยบายการเกษตรขยายตัว ๓%
๑. เกษตรชงแผนปรับโครงสร้างข้าว ของبودหนุณ ๓.๓ หมื่นล้าน
๒. ตั้งเป้าต้นทุนรายางแผ่นทะลุ ๖๕ บาท/กก.
๓. เกษตรตีปีบสยบมีอบสวนยาง
๔. ขยายชำระหนี้เกษตรกรถึง ๑๑ มี.ค.
๕. เล็งทุ่ม ๑.๔ หมื่นล้านจ้างเลิกทำนา
๖. คาดส่งออกข้าวปีนี้ทุบสถิติทะลุ ๑๒ ล้านตัน
๗. ฐ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินสวนยางลุ่มครบกกลางม.ค.นี้
๘. เเคราะห์ซ้ำเกิดโรคระบาดชาวสวนทำใจอดกรีดยาง
๙. เปิดเวทีสร้างเครือข่ายสหกรณ์เสริมสภาพคล่องทางการเงิน
๑๐. หวังอียูตัดสิทธิจีเอสพีเกษตร
๑๑. เลขาส.ป.ก.ชิงไขก๊อกรมต.ปัดรุ่นไม่ได้ “ปีบ”
๑๒. ไถกลบตอซังข้าวแทนเผา
๑๓. ภาพข่าว: พัฒนาการเงินสหกรณ์
๑๔. โสมขาวเก็บภาษีนำเข้าข้าว ๕๐๐%

หนังสือพิมพ์

- บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก
เดลินิวส์
สยามรัฐ
บ้านเมือง
แนวหน้า
เดลินิวส์
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ

‘อำนวยการ ปะติเส’

เผยแนวโน้มการเกษตรขยายตัว 3%

ในปัจจุบันภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย คนส่วนใหญ่ของประเทศไทยทำเกษตรกรรม แม้ว่าที่ผ่านมาภาคธุรกิจการเกษตรประสบปัญหาอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตลดน้อยลง สำหรับแนวโน้มการเกษตรปี 2558 นั้น “อำนวยการ ปะติเส” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2558 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด

● ปี 57 เกษตรไทยขยายตัว 1.2%

นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลประมาณการอัตราการเติบโตภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่าขยายตัวประมาณร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยสภาพการผลิตที่เป็นแรงหนุนให้ภาคเกษตรขยายตัวได้ในปี 2557 คือ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่านไม้ ส่วนสาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตรหดตัวลง

สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ภาคเกษตรขยายตัว คือ สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ต่างๆ ทำให้ผลผลิตพืชดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในส่วนของการผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีการวางแผนการผลิตที่ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญเพิ่มขึ้น รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากมาตรการและนโยบายของภาครัฐ เช่น การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนข้งยังมีเสถียรภาพ

● อากาศแปรปรวนทำผลผลิตหด

ส่วนปัจจัยลบที่ทำให้ภาคเกษตรหดตัว ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2557 ซึ่งขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ ทำให้การผลิตข้าวแปรปรวนได้รับผลกระทบอย่างมาก นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูก ทลวยพื้นที่ของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและในช่วงเดือนกันยายน 2557 บางพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชที่สำคัญหลายชนิดประสบภัยน้ำท่วม เช่น จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ และอุษายา ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย อีกทั้งปัญหาโรคตายตัว (Early Mortality Syndrome : EMS) ในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ที่มีความรุนแรงอย่างมากในปี 2556 ยังคงส่งผลกระทบต่อผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงในช่วงปี 2557 ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจและงดการผลิตไม่เต็มที่

ด้านนายเลอศักดิ์ วีระกุลใหญ่สุริยะ เลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า หากพิจารณาเป็นรายสาขาจะพบว่า สาขาพืช ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.5 โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ (ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ) โดยข้าวนาปีมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากจากการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกร ประกอบกับปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื้อที่เพาะปลูกข้าวมีลดลงจากปีที่ผ่านมาก เพราะความไม่มั่นคงในเรื่องผลตอบแทนจากการขายข้าว รวมทั้งราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานทดแทน ส่วนผลผลิตพืชที่ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก และสับปะรดโรงงาน ด้านราคา สินค้าพืชที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง และสินค้าพืชที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ยางพารา ลำไย พุรีเย็น และเงาะ

สาขาสุสัต์ว์ ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.9 เนื่องจากการผลิตสินค้าปศุสัตว์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีการปรับระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด รวมถึงการขยายการเลี้ยงเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณการผลิตปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ขณะที่การผลิตสุกรลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและปัญหาโรคระบาด ส่วนจำนวนแม่โครีดนมลดลง ทำให้ปริมาณน้ำนมดิบลดลงด้วย ส่วนด้านราคาสินค้าปศุสัตว์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

สาขาประมง ปี 2557 หดตัวร้อยละ 1.8 เนื่องจากผลผลิตประมงทะเลลดลง โดยผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงยังคงออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาโรคตายด่วนที่ยังพบในแหล่งผลิตสำคัญของไทย ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในสถานการณ์โรค จึงชะลอการผลิตกุ้งออกไป ส่วนด้านราคา พบว่า ราคากุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 225 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 192 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2

สาขาบริการทางการเกษตร ปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.5 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีลดลง ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวนาปรังบางส่วนได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำแล้ง ทำให้มีการจ้างบริการรถไถและรถแทรกเตอร์ในการเตรียมดินและไถพรวนดิน รวมถึงรถเกี่ยวนาลดข้าวลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการปลูกอ้อยของรัฐบาลและโรงงานน้ำตาล ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถไถเตรียมดิน และรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้น

สาขาปศุสัตว์ ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยผลผลิตปศุสัตว์ปศุสัตว์น้ำเลี้ยง และไก่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคายางพาราในประเทศตกต่ำ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากเข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้และส่งเสริมการจัดโค่นพื้นที่สวนยางพาราเก่าและปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดีหรือพืชเศรษฐกิจอื่น

เช่น ปาล์มน้ำมันและไม้ผล ของสำนักงาน

กองทุนส่งเสริมการค้าทำสวนยาง

โดยมีพื้นที่จัดโค่นเกินกว่า

เป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้

300,000 ไร่ สำหรับ

ผลผลิตและมูลค่าการ

ส่งออกเพิ่มขึ้นขยายตัว

เนื่องจากน้ำผึ้งของ

ไทยเป็นที่ต้องการ

ของต่างประเทศ ทั้ง

เยอรมนี ไต้หวัน

และประเทศแถบ

ตะวันออกกลาง

● คาดแนวโน้มปี 58 ขยายตัว

ด้านแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0-3.0 โดยสาขาการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืช ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5 สำหรับสาขาประมง คาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ในปีนี้ หลังจากรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร 2 ปี โดยขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 และสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 ส่วนสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -3.0-2.0

สำหรับผลผลิตพืชสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เช่น พุรีเย็น มันสำปะหลัง และเงาะ ขณะที่ผลผลิตปศุสัตว์ อาทิ ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และโคเนื้อ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคตายด่วนในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงเริ่มคลี่คลายลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 และคาดว่าผลผลิตกุ้งจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ และมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในปี 2558

นอกจากนี้ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป รวมทั้งตลาดอาเซียน และตลาดเกิดใหม่ต่างๆ จะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตทางการเกษตรในช่วงปี 2558 ยังคงมีความเสี่ยงอย่างมากจากภาวะภัยแล้งซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 โดยปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร



ดำเนินการเบื้องต้น 2 ปีแรกก่อน วงเงิน 33,000 ล้านบาท แยกเป็นงบกลาง 14,000 ล้านบาทและเงินกู้ 19,000 ล้านบาท

ตามแผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวนี้ จะ แบ่งพื้นที่ การปลูกข้าวออกเป็น 2 โซน คือ 1.พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว และ 2.พื้นที่ไม่เหมาะสม ประมาณ 11 ล้านไร่

ทั้งนี้งบประมาณที่ขอกรม.ครั้งนี้จะใช้ ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซดเซย ดอกเบี๋ย ผักอบรมให้เกษตรกร ภายใต แผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว แบ่ง พื้นที่ การปลูกข้าวออกเป็น 2 โซน คือ 1.พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว และ 2.พื้นที่ ไม่เหมาะสม ประมาณ 11 ล้านไร่ โดยในส่วน พื้นที่เหมาะสม กระทรวงเกษตรฯจะให้การ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าว แยกเป็น 1.การเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าว 2.การลดปลูกข้าวนาปรังลง และ 3.ส่งเสริม การปลูกข้าวตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวจีไอ เป็นต้น ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม 11 ล้านไร่

จะส่งเสริมใน 2 วิธีการคือ 1.เกษตรกรรวม ทางเลือกอื่น และ 2.เปลี่ยนเป็นการปลูก อ้อยโรงงาน สำหรับการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพการผลิต แบบเกษตรกรรมทางเลือก จะเลือกดำเนินการกับเกษตรกรที่มีที่นา ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน กลุ่มนี้เป็น เกษตรกรที่ยากจน เท่าที่สำรวจพบว่า ทั่วประเทศ จำนวน 40 จังหวัด ครอบคลุม 8,342 หมู่บ้าน จำนวนชาวนา 247,378 ครัวเรือน

ในกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ จะมีการช่วย เหลือแบบเงินให้เปล่า หากชาวนาสัมผัสใจ เข้าร่วมโครงการ จะจ่ายเงินให้ทันที ปีแรก 25,000 บาท และปีที่ 2 จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิต

แผนปรับโครงสร้าง การผลิตข้าว จะส่งผล ให้เกษตรกรพ้นจาก ความยากจนได้

» อภิชาติ พงษ์ศรีหุดลชัย

และหาแหล่งน้ำเพื่อปรับปรุงอาชีพชาวนา “หากกรม.อนุมัติงบประมาณ คาดว่า แผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวจะ ดำเนินการได้ทันฤดูกาลผลิตแรก ปี 2558/59 แผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว จะส่งผลให้เกษตรกรพ้นจาก ความยากจนได้ โดยในแผนจะระบุความ ช่วยเหลือไว้หลายรูปแบบเช่น สนับสนุน ปัจจัยการผลิต ซดเซยดอกเบี๋ย การฝึก อบรมให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริม จากการผลิตข้าว ส่วนเกษตรกรทางเลือก จะช่วยเหลือเงินแบบให้เปล่าเพื่อใช้ในการ ปรับสภาพพื้นที่ หาแหล่งน้ำปัจจัย การผลิต ต่อเนื่อง 2 ปี โดยปีแรกให้เปล่า 5,000 บาท/ไร่ ปีต่อมา 4,000 บาท/ไร่ ครัวเรือนและไม่เกิน 5 ไร่” นายอภิชาติ กล่าว

ที่สำคัญการปรับโครงสร้างจะต้องเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยต้องลด พื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง หรือข้าวขาวของ ชาวนา 80,000 ครัวเรือน ลดพื้นที่การปลูกข้าว ในฤดูนาปรัง ปีละ 2 ล้านไร่ เป็นเวลา

3 ปี โดยกรมการข้าวจะต้องคัดเลือกพื้นที่ เป้าหมาย รัฐจะให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปลูกพืชหมุนเวียนแทนข้าวนาปรัง เป็นเงิน1,000 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตรา 5% ต่อปี โดยชาวนาจ่าย 2 %รัฐบาลสมทบ 3% วงเงินไม่เกิน 45,000 บาท/ราย ระยะเวลากู้ 6 เดือน รายละไม่เกิน 15 ไร่ ฯลฯ 3,000 บาท คาดว่าจะลดพื้นที่นาปรังปีละ 2 ล้าน ไร่ ผลผลิตข้าวลดลงอย่างน้อย 8.9 แสนตัน ข้าวเปลือก รวม 3 ปี พื้นที่อย่างน้อย 6 ล้านไร่ ผลผลิต 2.67 ล้านตันข้าวเปลือก

การปรับเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นที่ ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว มีเป้าหมายให้ ชาวนารายย่อยได้รับการสนับสนุนการปรับ กิจกรรมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก จำนวน 245,378 ครัวเรือน พื้นที่ 1.24 ล้านไร่ โดย กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องจัดทำรายชื่อ ชาวนาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากฐานข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรและแผนที่ความเหมาะสม กับศักยภาพการผลิตของพื้นที่ (zoning) เบื้องต้นพบว่าพื้นที่ทั้งสิ้น 8,352 หมู่บ้าน ใน 2,308 ตำบล 480 อำเภอ 40 จังหวัด

นอกจากการขอ กรม.เพื่อใช้งบ ประมาณของรัฐ 14,000 ล้านบาท ยังมี การขออนุมัติจัดสรรเงินกู้วงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยให้รัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ยบางส่วน ชาวนาจ่ายดอกเบี้ยเองประมาณ 1-2% ตามแต่อัตราดอกเบี้ยที่สถาบัน การเงินจะคิดกับชาวนา โดยกลุ่มเกษตรกร ทางเลือกรัฐบาลยังจะสนับสนุนสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำจำนวน 3 หมื่น บาทต่อ ครัวเรือน ส่วนที่ต้องปรับเป็นอ้อยจะ สนับสนุนสินเชื่อ 2 แสนบาท/ครัวเรือน

ตั้งเป้าดันราคายางแผ่นทะลุ 65 บาท/ก.ก.

นายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งเป็นยางมาตรฐานคุณภาพดี ราคาตลาดวันที่ 5 ม.ค.2558 หรือวันเปิดทำการวันแรกในปี นี้ ราคาขยับขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่กิโลกรัม(ก.ก.) ละ 61 บาท ซึ่งถือว่าราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลชุดนี้เริ่มเข้าบริหารจัดการราคายางพาราในประเทศ ซึ่งราคายางอยู่ที่ก.ก.ละ 43.50 บาทเท่านั้น

หลังจากนี้ตั้งเป้าหมายใหม่ว่าจะดันราคายาง ไปให้ถึง ก.ก.ละ 65 บาท โดยราคายางพาราในประเทศยังขยับขึ้นต่อเนื่อง จากการใช้เงินในกองทุนมูลกัจจักษ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) เข้าซื้อยางพาราในประเทศ

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากเห็นราคาน้ำยาง ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรจะได้รับอยู่ที่ ก.ก.ละ 60 บาท ถ้าเป็นอย่างนั้นราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 จะต้องอยู่ที่ก.ก.ละ 70 บาท จากปัจจุบัน ก.ก.ละ 61 บาท กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการอย่างรอบคอบ เพราะถ้าเข้าซื้อยางให้ราคาสูงขนาดนั้น รัฐจะต้องรับภาระสต็อกยางไว้มาก สุดท้ายราคายางจะตกต่ำอยู่ดี

“ยางเก็บไว้ในสต็อกรัฐมากเกินไปก็ถูกค้ำว่าอันไว้ไม่ยอมขายเป็นภาระ แต่ถ้าขายออกไปมากก็จะทำให้ราคายางในประเทศตกต่ำ ดังนั้น เราจึงต้องบริหารให้สต็อกยางมีความสมดุล” นายอานวยกล่าว

รมช.เกษตรฯกล่าวด้วยว่า รัฐซื้อยางเข้าสต็อกวันละประมาณ 2,000-3,000 ตัน ซึ่งประเมินว่าเราจะต้องระบายยางออกจากสต็อกเดือนละประมาณ 20,000-40,000 ตัน สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคของประเทศจีน ทำต่อเนื่องไปประมาณ 10 เดือนตลอดปีนี้ จะช่วยให้สต็อกรัฐหมุนเวียน ไม่ต้องแบกภาระและทำให้ราคายางตกต่ำไม่ซ้ำรอยกับโครงการรับจำนำข้าวแน่นอน

กระทรวงเกษตรฯ จึงเดินหน้าผลักดันการใช้จ่ายในประเทศอย่างเต็มที่ ไม่ขายยางออกจากสต็อกเพียงอย่างเดียว เพราะจะทำให้ราคายางตกต่ำ โดยในวันที่ 13 ม.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอโครงการใช้จ่ายในประเทศอย่างน้อย 2 โครงการ ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นจะเสนอ โครงการให้นำยางพาราในสต็อกรัฐไปสร้างสนามฟุตบอลในภาคได้อย่างน้อย 50 แห่ง และจะขยายไปภาคอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย

ด้านนายพนัส แพนนะ ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ช่วง 10 วันสุดท้ายปี 2557 มียางทะลักเข้าขายในตลาดกลางยางพาราในภาคใต้ วันละประมาณ 8 แสน-1 ล้านตัน ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าปกติที่มีซื้อขายประมาณวันละ 3 แสนตัน ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติ ซึ่งนายอานวย รู้สึกกังวล จึงสั่งให้ตรวจสอบที่มาของยางพารา พบว่าเป็นยางพาราจากภาคอีสาน และภาคเหนือ ที่ขนส่งมาขายที่ตลาดกลางภาคใต้

เกษตรกรที่บีบสยบมือบสวนยาง

● ใฝ่ผลสำเร็จของรัฐกำหนดราคายางทะลุ 61 บาทแล้ว

8 เกษตรกรที่บีบราคายางกระตือรือร้นเกิน 61 บาท/กก.แล้ว “อำนวยการ” ชัดวาทกรรม ยาง 3 กิโล 100 บาทเป็นความจริงแค่ครั้งเดียวเพราะเป็นการอ้างอิงราคายางก้อนด้วย คุณภาพต่ำสุด ขณะราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 กระทั่งตามเป้าหมายทะลุ 61 บาท/กก. แล้ว ใฝ่ผลสำเร็จของรัฐสกัดมือบสวนยางได้ผล

นายอำนวยการ ประดิษฐ์เกษตรและสหกรณ์ ไปให้ถึง กก.ละ 65 บาท เปิดเผยถึงข้อวิพากษ์และวาทกรรมราคายางพารา “ผมคงไม่เสนอให้รัฐบาลไปจัดการอะไร ที่บอกว่า 3 กิโล 100 บาทนั้นว่า เป็นความจริง กับต้นตอของคนสร้างวาทกรรมยาง 3 กิโล เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะเป็นราคายางก้อนด้วย 100 บาท ถึงจะเป็นวาทกรรมจากฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นสินค้าขั้นต้น ไม่มีการแปรรูป เป็นราคา เพราะถือว่าผมมาทำงานอยู่ในทีมเศรษฐกิจ มี ยางชนิดต่ำสุดของประเทศไทย ในขณะที่ราคา หน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจ ถ้าผม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งเป็นขามาตรฐานคุณภาพ ชี้แจงไม่ได้ ผมก็ต้องรับกรรมไปเอง” ดี ราคาตลาดวันที่ 5 ม.ค.58 หรือวันเปิดทำการ ทั้งนี้ ราคายางพาราในประเทศยังขยับขึ้น วันแรกในปีนี้ราคาขยับขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่กิโลกรัม ต่อเนื่องจากการใช้เงินในกองทุนมูลค่าพันล้านบาท (บัพเฟอร์ ฟันด์) เข้าซื้อ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ (บัพเฟอร์ ฟันด์) เข้าซื้อ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอยากเห็นราคาน้ำยาง ที่เกษตรกรจะได้รับอยู่ที่ กก.ละ 60 บาท ซึ่งถ้า เป็นอย่างนั้น ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 จะต้อง

อยู่ที่ กก.ละ 70 บาท จากปัจจุบัน กก.ละ 61 บาท ซึ่งกระทรวงเกษตรจะดำเนินการอย่างรอบคอบ เพราะถ้าเข้าซื้อยางให้ราคาสูงขนาดนั้น รัฐจะต้อง รับภาระสต็อกยางไว้มาก สุดท้ายราคายางจะตกต่ำ อยู่ดี ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการวันนี้คือการบริหาร สต็อกยางและราคาในประเทศให้มีความสมดุล ราคายางขยับขึ้นต่อเนื่อง

“ยางเก็บไว้ในสต็อกรัฐมากเกินไปก็ถูกค่า ว่าอันใ้ไม่ยอมขายเป็นภาระแต่ถ้าขายออกไปมาก ก็จะทำให้ราคายางในประเทศตกต่ำ ดังนั้นเรา จึงต้องบริหารให้สต็อกยางมีความสมดุล”

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯยังเดินหน้า ผลักดันการใช้ยางในประเทศอย่างเต็มที่ จะไม่ ขยายยางออกจากสต็อกเพียงอย่างเดียวเพราะจะ ทำให้ราคายางตกต่ำ โดยในวันที่ 8 ม.ค.นี้กระทรวง เกษตรฯจะเสนอโครงการใช้ยางในประเทศอย่าง น้อย 2 โครงการ ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

ขยายภาระหนี้เกษตรกรถึงหมื่น

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจาก 24 จังหวัด 30 คน นำโดยนางปิ่นแก้ว แก้วสุกแท้ ได้ยื่นหนังสือถึง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูฯ ขอให้ยกเลิกคำสั่งของ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็นคำสั่งมิชอบ ชักกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ และส่งผล ให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากเลขาธิการออกคำสั่ง ไม่ให้ชะลอการจัดการหนี้ หนี้ที่ต้องอุทธรณ์ หนี้สหกรณ์และหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ อีกทั้งยัง สั่งให้ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จังหวัด 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขความ เดือดร้อนของเกษตรกรได้ทันเวลาที่ จึงขอให้ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับกลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ว่า มารับเรื่องไปนำเสนอต่อม.ร.ว.ปรีดิยาธร ส่วนการขอขยายเวลาการชำระหนี้ นั้น เบื้องต้นได้ พุดคุยกับสถาบันการเงินแล้วให้ขยายเวลาออกถึงวันที่ 11 มี.ค.นี้ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวพอใจและ ทยอยเดินทางกลับ

ที่รัฐสภา นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเกษตร สปช. แถลงว่า มาตรการที่รัฐบาลประกาศให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางไม่เกิดผลสำเร็จที่แท้จริง เนื่องจากติดขัดกฎระเบียบที่มีอยู่ จึงขอเรียกร้องให้ข้าราชการต้องดูแลให้ทั่วถึง ส่วนมาตรการ แก้ไขระยะยาว รัฐบาลควรขยายตลาดรับซื้อน้ำยางดิบเพิ่มจากตลาดของสถาบันวิจัยยาง 6 แห่ง รวมถึงตลาดของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอีก 108 แห่ง จะทำให้การแก้ไขปัญหาค รอบคลุมทั่วถึง และอนุกรมฯ.ขอเสนอโครงการรวบรวมยางก้อนถ้วยแปรรูปเป็นยางแท่งเพื่อ เพิ่มมูลค่า หากแปรรูปได้ 1 ล้านก.ก.ต่อเดือน จะทำให้ราคาขางพาราในตลาดมีเสถียรภาพดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าก.สช. กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวและ ขางพาราว่า ตอนนี้ข้าวราคาขึ้น 0.15% อยู่ที่ 12,900 บาทต่อตัน ส่วนราคาขาง 61 บาท ต่อกลีโลกรัม และจะพยายามทำให้ราคาขึ้นไปถึง 65 บาท ต่อก.ก. ทั้งนี้อย่าไปมองเป็นจุดๆ ถ้าขางไม่ได้คุณภาพต้องลดราคาลงมา ซึ่งต่ำสุดอยู่ที่ 50 กว่าบาทต่อก.ก. เราต้องค่อยๆ แก้ปัญหาถ้าแก้รวดเดียว ใช้เงินอุดหนุนแล้วเมื่อไรจะพอ เราต้องแก้ทั้งระบบ

เล็งทุ่ม 4หมื่นล้านจ้างเลิกทำนา

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภิชาติ พงษ์ศรีหกุลชัย ผู้ช่วยรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือระบบส่งเสริมการเกษตรและโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวว่า เตรียมเสนอที่ประชุมกรม. ของงบประมาณ 14,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนแผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว 2 ปี จากแผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558-61) โดยหลังเสร็จสมบูรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาในเร็วๆ นี้

นายอภิชาติกล่าวว่า งบประมาณที่ขอกรม.ครั้งนี้จะใช้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ขดเชยดอกเบี้ย ฝึกอบรมให้เกษตรกร ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว แบ่งพื้นที่การปลูกข้าวเป็น 2 โซน 1.พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว และ 2.พื้นที่ไม่เหมาะสม 11 ล้านไร่ ซึ่งจะส่งเสริมใน 2 วิธีการคือ 1.เกษตรกรรมทางเลือกอื่น จะช่วยเหลือเงินแบบให้เปล่าเพื่อใช้ปรับสภาพพื้นที่ หานแหล่งน้ำ ปัจจัยการผลิตต่อเนื่อง 2 ปี โดยปีแรก ให้เปล่า 5,000 บาทต่อไร่ ปีต่อมา 4,000 บาทต่อไร่ คราวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ และ 2.เปลี่ยนเป็นการปลูกอ้อยโรงงาน หากกรม.อนุมัติงบประมาณ คาดว่าแผนการดังกล่าวจะดำเนินการได้ทันฤดูกาลผลิตแรก ปี 2558/59 จะช่วยเหลือแบบเงินให้เปล่า หากชาวนาสมัครใจเข้าร่วมโครงการจะจ่ายเงินให้ทันที ปีแรก 25,000 บาท และปีที่สอง 20,000 บาท เพื่อนำไปใช้จัดหาปัจจัยการผลิต และหาแหล่งน้ำเพื่อปรับปรุงอาชีพชาวนา

นายอภิชาติกล่าวว่า นอกจากนี้จะขออนุมัติจัดสรรเงินกู้วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยให้รัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ยบางส่วน ชาวนาจ่ายดอกเบี้ยเอง 1-2% ตามแต่อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินจะคิด โดยกลุ่มเกษตรกรทางเลือก รัฐบาลยังจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3 หมื่นบาทต่อครัวเรือน ส่วนที่ต้องปรับเป็นอ้อยจะสนับสนุนสินเชื่อ 2 แสนบาทต่อครัวเรือน

คาดส่งออกข้าวปีหน้าทุบสถิติทะลุ 12 ล้านตัน

ผู้ส่งออกข้าวคาดปี 58 ยอดส่งออกทะลุ 12 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ระบุราคาลดลงเล็กน้อยเหตุคู่แข่งตีทัพราคาสู่วางภัยแล้งกระทบนาปรังจุดผลผลิตลดลงกว่า 50%

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ในปี 2558 คาดว่า ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยจะสูงเป็นประวัติการณ์ มีปริมาณสูงถึง 12 ล้านตันเพิ่มขึ้น 20% สูงกว่าสถิติเดิมที่มียอดส่งออก 10.7 ล้านตัน และสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 10.5 ล้านตัน

ส่วนมูลค่าการส่งออกในปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท เนื่องจากกลไกตลาดข้าวของไทยมีความแข็งแกร่งมาก ภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญสูง และราคาข้าวอยู่ในระดับที่สู้คู่แข่งได้ เห็นได้จากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้มาตรการแทรกแซงราคาข้าวจนทำให้ยอดการส่งออกข้าวของไทยลดลงเหลือเพียง 7 ล้านตัน ตกจากอันดับ 1 ไปอยู่ที่อันดับ 3 แต่หลังจากที่ปล่อยให้กลไกราคาข้าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ก็ทำให้ภายใน 1 ปี ไทยกลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ได้

อย่างไรก็ตาม ราคาอาจจะไม่ดีขึ้น คาดว่าราคาข้าวสารจะอยู่ที่ 15-16 บาท/กก. ต่ำกว่าปีก่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่ 16 บาท/กก. เนื่องจาก

ราคายังจะสัมพันธ์กับราคาน้ำมันในตลาดโลก อยู่พอสมควร

"ในช่วงที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในปี 1973-1974 และช่วงปี 2007-2008 ทำให้ใน 2 ช่วงดังกล่าวราคาข้าวพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยในปี 2007 ราคาพุ่งไปถึง 1 พันดอลลาร์/ตัน ดังนั้นจึงมองว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันโลกร่วงลงอย่างรุนแรง ก็จะสามารถต่อราคาข้าวเช่นกัน ในขณะที่ก็เห็นถึงผลกระทบต่อ

กลไกตลาดข้าวของไทยมีความแข็งแกร่งมาก ภาคเอกชนเชี่ยวชาญสูง

จากประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในใจเราก็ได้รับผลจากราคาน้ำมันตกต่ำ ทำให้ลดการนำเข้าข้าวหนึ่งจากไทยเป็นจำนวนมาก ขณะที่ประเทศตะวันออกกลางที่นำเข้าข้าวจากไทยหลายล้านตันก็มีแนวโน้มสั่งซื้อข้าวจากไทยลดลง" นายวิชัย กล่าว

ปีนี้ข้าวไทยต้องจับตาความเสี่ยงในเรื่องปัญหาภัยแล้งที่จะรุนแรงมากในปีนี้ ส่งผลให้การปลูกข้าวนาปรังในฤดูที่จะถึงนี้มีผลผลิตอาจจะลดลงประมาณ 50% หรือ 2-3 ล้านตันเปลือก แต่ก็กระทบผลผลิตข้าวทั้งปีไม่มาก เพราะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนต่อไปผลผลิตก็จะกลับมามาก

ส่วนราคาข้าวในช่วงดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่มาก เพราะราคาตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่ำ

ส่วนเป้าหมายการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีกว่า 17 ล้านตันให้ได้ภายใน 2 ปี นั้นมองว่าทำได้ยาก เพราะในแต่ละปีจะมีข้าวรอบใหม่เข้ามาสู่ตลาด โดยในปีนี้จะกระทบวงเกษตรราคาว่าจะมียอดผลิตข้างทั้งหมด 23 ล้านตัน ใช้ในประเทศ 10 ล้านตัน และเหลือส่งออก 13 ล้านตัน แต่ถ้าจะผลักดันส่งออกข้าวในสต็อกให้หมดใน 2 ปี ก็ต้องส่งออกข้าวรวมทั้งหมดปีละ 20 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 50% ของตลาดข้าวโลกที่มีความต้องการปีละ 41 ล้านตัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และหากยิ่งเร่งระบายข้าวออกก็จะทำให้ราคาในตลาดโลกลดลง

ทั้งนี้ ราคาข้าวในตลาดโลกคาดว่าจะทรงตัวและมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยในปัจจุบันราคาข้าวของไทยอยู่ที่ 400 ดอลลาร์/ตัน สูงกว่าประเทศเวียดนาม และอินเดียที่อยู่ในระดับ 370-380 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งยังมีช่วงห่างที่พอจะแข่งขันได้ แต่ถ้าราคาข้างของไทยแพงกว่าคู่แข่ง 30 ดอลลาร์/ตันขึ้นไปก็จะแข่งขันได้ยาก ดังนั้นจึงมองว่าหากประเทศคู่แข่งลดราคาข้าวลงมากกว่านี้ก็จะทำให้ราคาภายในประเทศลดต่ำลงด้วย

ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินสวนยางลุ่มนครบกลางม.ค.นี้

● ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยาง คาคครบทุกรายภายในกลางเดือนมกราคมนี้ หลังปรับกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น เผยล่าสุดจ่ายไปแล้ว 3 พันล้าน ส่วนชาวนาเหลืออีกเล็กน้อยเฉลี่ยรหมดสัปดาห์นี้

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ว่า ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้วกว่า 3 แสนราย วงเงิน 3 พันล้านบาท ซึ่งขณะนี้จ่ายเงินได้เร็วขึ้นหากเทียบกับระยะแรกๆ หลังจากที่ได้หารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และได้ปรับกระบวนการทำงานใหม่ ลดขั้นตอนการทำงานในบางส่วน แต่ยังคงเน้นการตรวจสอบในระดับอำเภอ และการทำประชาคมที่เข้มงวดเหมือนเดิม

“คาดว่าเงินจำนวนที่เหลืออีกประมาณ 5 พันล้านบาท จะสามารถจ่ายให้เกษตรกรได้ครบทุก

รายภายในกลางเดือนมกราคมนี้” นายลักษณ์กล่าว และว่า ส่วนการจ่ายเงินชดเชยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนั้น ขณะนี้จ่ายไปแล้วกว่า 3.4 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท หรือกว่า 96% คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถจ่ายเงินได้ครบทั้ง 4 หมื่นล้านบาท

นายลักษณ์ กล่าวถึงภาระหนี้จากการดำเนินโครงการจำนำข้าวสวนที่เป็นเงินกู้ 4.92 แสนล้านบาท ว่ามีหนี้ที่ครบกำหนดในปีนี้จำนวน 1.54 แสนล้านบาท โดยที่ผ่านมา มีการออกพันธบัตรรีไฟแนนซ์หนี้ไปแล้ว 5.33 หมื่นล้านบาท และล่าสุดออกพันธบัตรออมทรัพย์อีก 5 หมื่นล้านบาท จึงเหลืออีกประมาณ 5.07 หมื่นล้านบาทที่ต้องพิจารณารูปแบบการกู้เงินต่อไป โดยจะเน้นปรับโครงสร้างหนี้จากระยะสั้นที่กู้แบบเทอมโลนจากสถาบันการเงินมาเป็นพันธบัตรระยะยาวมากขึ้น

เคราะห์ซ้ำเกิดโรคระบาด ชาวสวนทำใจอดกรีดยาง

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 5 ม.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าสวนยางพาราของเกษตรกรในหลายตำบลของ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ประสบปัญหาโรคใบร่วงหมดกระบาดหนัก โดยต้นยางพาราในสวนใบร่วงหมดทั้งต้น ทำให้ต้นยางแห้งไม่สามารถกรีดยางได้ตามปกติ ประกอบกับน้ำยางไหลน้อย ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนยางที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ผู้สื่อข่าวจึงออกตระเวนตรวจสอบสวนยางพาราในพื้นที่ ต.มะม่วงสองต้น ต.โพธิ์เสด็จ และ ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช พบสวนยางส่วนใหญ่ประสบปัญหาใบร่วงจนหมดต้นและต้นยาง-หน้ากรีดยางแห้งผิดปกติ จนชาวสวนยางต้องหยุดกรีดยางไปโดยปริยาย ซึ่งสวนยางที่ประสบปัญหาดังกล่าวมักอยู่ในพื้นที่ต่ำและถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ชาวสวนยางจึงไม่สามารถกรีดยางได้ ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ต้องนำเงินเก็บที่พอเหลืออยู่บ้างมาใช้จ่าย ก่อนหน้านี้ ชาวสวนยางหวังว่าหลังเทศกาลปีใหม่จะได้กรีดยาง แต่พบความผิดหวัง เมื่อต้นยางในสวนใบร่วงหมดทั้งต้นทั้งใบที่ตุงสีแสดหรือน้ำตาล ใบแก่สีเขียวและใบอ่อน ขณะที่ต้นยางและหน้ากรีดยางจะแห้งผิดปกติ เมื่อทดลองกรีดยางดูพบว่าน้ำยางจะไหลน้อยมาก บางต้นไม่มีน้ำยางไหลเลย จึงอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แก้วกุดติอาชีพทำสวนยางพาราให้ได้.



เปิดเวทีสร้างเครือข่ายสหกรณ์ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน

12 เพชรบูรณ์: นายศรীরัตน์ สุบรรณ ภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์" เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

นายศรীরัตน์ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการลงทุนกับสหกรณ์ที่ประสบปัญหาเงินต้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มี

ความมั่นคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่มวลสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)

นายศรীরัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมและแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินในระบบสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงในการเชื่อมโยงโดยเน้นในเรื่องการสร้าง ความเชื่อมั่นในขบวนการสหกรณ์ และหากการเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินระหว่างสหกรณ์สำเร็จ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับภาคสหกรณ์แล้วยังจะเป็นการหนุนให้เศรษฐกิจเติบโตเกิดสมดุล และการหมุนเวียนเงินทุนภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็ง นำสู่ความยั่งยืนต่อไป

▼ **ห่วงอียูตัดสิทธิจีเอสพีเกษตร**

นายพรเทพ พิทธิธา ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กล่าวว่า การส่งออกปี 2557 หดตัว 0.2% ตามที่คาดหมาย โดยต้องติดตามตัวเลขส่งออกเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 18,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดีขึ้นกว่าเดือน พ.ย. ที่ส่งออกมีมูลค่า 18,568 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 1% ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออก 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) หดตัว 0.42% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่า 209,188 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปรับตัวลดลง 2.8% มีมูลค่า 32,459 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น ยางพารา อาหารทะเลแช่แข็ง ส่วนสินค้าส่งออกที่สามารถขยายตัว คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เม็ดพลาสติก ข้าว มันสำปะหลัง

ส่วนแนวโน้มการส่งออกปี 2558 คาดว่าเติบโต 2.5% ไม่ถึง 4% ตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมาย โดยส่งออกไทยต้องมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงจะขยายตัว 2.5% ซึ่งผลบวกจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าดีขึ้น โดยเฉพาะการค้าชายแดน โดยคาดการณ์เศรษฐกิจตลาดอาเซียนเติบโตสูงสุด 5.4% ตามมาด้วยตลาดสหรัฐขยายตัว 3.1% และสหภาพยุโรป (อียู) ขยายตัว 1.3% อย่างไรก็ตาม จีดีพีจีนมีแนวโน้มขยายตัวลดลงมาอยู่ที่ 7.1% ญี่ปุ่นลดลงอยู่ที่ 0.8%

ทั้งนี้ห่วงสถานการณ์ 6 เดือนแรกปีนี้ เพราะจะเห็นผลกระทบอย่างชัดเจนกรณีที่ยูตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ของไทย ซึ่งจะกระทบหลักในกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และกลุ่มอุตสาหกรรม จึงมีการใช้สิทธิจีเอสพีสูงสุด 18 รายการ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกรายใหญ่มีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ได้สิทธิจีเอสพีแล้ว และคาดว่าจะมีลงทุนต่างชาติจะย้ายไปลงทุนในประเทศที่ได้สิทธิจีเอสพีเช่นกัน

เลขา สปก. ชิงไขก๊อกรมต. บัด่วนไม่ได้ 'บิบ'

คาด 'สมปอง' จ่อเสียบ
ยางใต้ใต้ถึงราคา 60บ.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 6 มกราคม ได้อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย
▶▶▶ ต่อ : สปก. - หน้า 7

สปก.

ข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 3 ราย 1.นายอรรถพร หรินทรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงไปเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ 2.นายสุรเดช เดียวตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 3.นายธนิษฐ์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

ก่อนหน้านี้ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ ขอมรับว่า ได้

นำเสนอโยกย้ายข้าราชการระดับสูงตามที่กรม.ได้อนุมัติแล้วจริง ทั้งนี้เพื่อให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

รมว.เกษตรฯยังระบุรับทราบข่าวการลาออกจากราชการของนายวิระชัย นาควิญญ์วงศ์ เลขานุการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) แล้ว แต่ยังไม่เห็นใบลาออก และยืนยันว่า ไม่ได้มีการกดดัน ส่วนคนที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งเลขฯส.ป.ก. ต่อไปนั้นคนจะหาหรือกับ ปลัดกระทรวงเกษตรฯอีกครั้งว่าจะให้ใครเข้ามาทำงานแทน

“คนใหม่ต้องเข้าใจปัญหาในส.ป.ก.ได้ดีต้องเป็นคนลุย และสามารถทำงานได้ทันที เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล”รมว.เกษตรฯ ระบุ

ด้านนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวยอมรับว่า นายวิระชัย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขฯส.ป.ก. จริง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ซึ่งสาเหตุที่ลาออกนั้นเท่าที่สอบถาม เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ได้อुकกดดัน ไม่มีความขัดแย้งอะไร

ขณะที่นายวิระชัยยอมรับว่า ตนได้ลาออกจากตำแหน่งจริง โดยได้แจ้งต่อนายชวลิต เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ยืนยันว่าไม่ได้มีการกดดันจากใคร แต่เป็นความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปทำงานด้านการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

“ช่วงนี้ผมยังมีแรงอยู่ขอทำตามที่ผมชอบ และเห็นว่า เลขานุการส.ป.ก. คนใหม่ควรเป็นคนในส.ป.ก.”นายวิระชัย ระบุ และว่า ที่ผ่านมามีคนทำงานเต็มที่ แม้จะถูกคิดคั้งบ้างก็ยอมรับ แต่หลายเรื่องในส.ป.ก.คนก็ได้วางระบบและทำหน้าที่ของ คนในส.ป.ก.มาบ้างแล้ว คนใหม่มาคงทำงานได้ทันที

ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรฯเผยว่า ในส่วนคนที่ จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขฯส.ป.ก.คนใหม่ น่าจะเป็นนายสมปอง อินทรวง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เพราะถือเป็น คนใกล้ชิดที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ และ ก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งส.ป.ก.จังหวัด นครราชสีมา ที่ค่อนข้างรู้ปัญหาส.ป.ก.เป็นอย่างดี

วันเดียวกัน นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า พร้อมจะให้ตัวแทน ชาวสวนยางเข้าพบเพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ซึ่งขณะนี้กระทรวง เกษตรฯกำลังเร่งมือเต็มที่ โดยวาง มาตรการที่จะให้เกิดการใช้ยางในประเทศ ให้มากที่สุด คาดว่าในอนาคตยางขยับ ราคาแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนกรณี ที่ แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง 14 จังหวัด ภาคใต้ และเครือข่ายชาวสวนยางทั่วประเทศ กว่า 43 จังหวัด ซึ่งนำโดยนายสุนทร รักรักรงค์ เป็นแกนนำจะนัดประชุมใหญ่ ในวันที่ 7 มกราคมนี้ เพื่อกดดันให้รัฐบาล แก้ปัญหาราคายางพาราและคัดค้านพ.ร.บ. ยางนั้น เบื้องต้นคนได้ประสานหารือ กันแล้วและพร้อมจะหาทางออกร่วมกัน

“หลายคนเป็นห่วงเรื่องแรงงาน ลูกจ้างผู้กรีดยาง ที่มองว่าการช่วยเหลือ ที่ผ่านมามีไม่ถึงพวกเขาแต่ได้เฉพาะเจ้าของ สวนเท่านั้น จากนั้นไปก็ต้องคุ้มครอง ลูกจ้างผู้กรีดยางให้ได้รับประโยชน์ด้วย” รมช.เกษตรฯ ระบุ

ด้านบรรยากาศที่ชุมนุมสหกรณ์ การยางกระบี่ จำกัด ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ก็คึกคัก หลังเปิดทำการวันแรก มีสมาชิกสหกรณ์ฯหลายรายทยอยนำ ยางพาราไปขายจำนวนมาก โดยในช่วง เช้าที่ผ่านมา มีเกษตรกรนำยางแผ่นดิบมา

ขายแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ตัน โดยทางชุมนุม สหกรณ์ รับซื้อราคายางแผ่นดิบชั้นสาม อยู่ที่กิโลกรัมละ 60.30 บาท ซึ่งราคาขยับ ขึ้นมาตามราคาขึ้นที่รัฐบาลกำหนดไว้อยู่ที่ กิโลกรัมละ 60 บาท หลังก่อนหน้านั้น ตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องถึงก.ละ 40 บาท

โดยนายสมชาย ณ ประดิษฐ์ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้ ราคายางตลาดกลาง หาดใหญ่ปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 61 บาท ดังนั้นทางชุมนุมสหกรณ์ จึง ปรับราคารับซื้อขึ้นมา เป็นกิโลกรัมละ 60.30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่หักค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง เพราะทางชุมนุมสหกรณ์ จะ ต้องนำยางไปส่งที่ ตลาดกลางยางพารา หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งถือว่าเป็นราคา รับซื้อที่ปรับขึ้นมาสูงสุด ณ ตอนนี้ สมาชิก ต่างก็พอใจ

ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.กล่าว ถึงสถานการณ์ราคาข้าวและยางพารา ว่า ตอนนี้ข้าวราคาขึ้น 0.15% อยู่ที่ประมาณ 12,900 บาท/ตัน ส่วน ราคายางประมาณ 61 บาท/กก.และจะ พยายามทำให้ราคาขึ้นไปถึง 65 บาท/ กก. ทั้งนี้อย่าไปมองเป็นจุดๆ ถ้ายังไม่ได้ คุณภาพต้องลดราคาลงมา ซึ่งต่ำสุดอยู่ที่ ประมาณ 50 กว่าบาท/กก.เราต้องค่อยๆ แก้ปัญหา ถ้าแก้รวดเดียวใช้เงินอุดหนุน แล้วเมื่อไหร่จะพอ ตอนนี้กำลังดูว่าคน กรีดยางจะอย่างไร วันนี้การทำยางไม่ เหมือนกัน ภาคใต้กรีดยาง ภาคอีสานมี บริษัทจ้างคนงานคิดค่าแรงต่างหาก เรา ต้องแก้ทั้งระบบ

โลกกลับตอซังข้าวแทนเผา

๑๖ เมื่อ วันที่ ๕ ม.ค. นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอศรีนครราชสีมา เปิดเผยว่า ช่วงนี้เกษตรกรเริ่มกำจัดเศษฟางและวัชพืชในแปลงนา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเผา จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชาวนาให้หยุดเผาตอซังข้าวและเศษวัชพืชแล้วควรหันไปใช้วิธีโลกกลับแทน เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว.



พัฒนาการเงินสหกรณ์...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการบริหารการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง) ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้



โสมขาวเก็บภานำเข้าข้าว500%

12 โสท - เกาหลีได้ยืนยันว่าได้เริ่มเก็บภานำเข้าข้าวห้ากว่า 500% ตั้งแต่ต้นปีนั้ หลังจากกำหนดเมื่อเดือนก.ย.ปีที่แล้วว่าจะเก็บภานำเข้า 513% พร้อมระบุว่าป็นอัตราสูงที่สุดที่สามารถจัดเก็บได้ตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก แต่เสริมว่า 5 ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกได้แสดงความวิตกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นรัฐบาลกรุงโซลจึงจะจัดการเจรจาหารือกับผู้จัดหาข้าวต่างชาติรายใหญ่เพื่อบรรเทาความวิตกเกี่ยวกับการคำนวณภานำเข้าประเทศเหล่านี้ได้แก่สหรัฐ จีน ไทย เวียดนาม และออสเตรเลีย ทั้งนี้ เกาหลีได้ปลูกข้าวได้พอเลี้ยงตัวเอง แต่ข้อตกลงขององค์การการค้าโลกระบุให้ต้องซื้อข้าวต่างชาติ 408,700 ตันเมื่อปีที่แล้ว หรือ 9% ของความต้องการ ขณะที่แผนการใหม่นั้น รัฐบาลกรุงโซลยังต้องนำเข้าข้าวอย่างน้อยปีละ 408,700 ตัน และเก็บภานำเข้า 5% ส่วนภานำเข้า 513% นั้นใช้กับการนำเข้าข้าวเกินจากปริมาณที่กำหนด